

ด่วนที่สุด

ที่ กบ ๐๐๓๗.๕/ว ๖๖๕๒



ศาลากลางจังหวัดกระบี่

ถนนอุครกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่
อ้างถึง หนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๓๗.๕/ว ๖๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามที่จังหวัด ได้แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและรายงานที่มาของงบประมาณในการจัดหาทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบรายงานที่กำหนด โดยให้รายงานภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง พบว่า อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างที่ปรากฏรายงานในงบทรัพย์สินไม่มีการใช้ประโยชน์ ใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ จำนวนหลายรายการ ส่งผลต่อความคุ้มค่าและการสูญเสียโอกาสในการจ่ายงบประมาณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัด (โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) เป็นหน่วยงานในการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จังหวัดพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการวางระบบการควบคุมและการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาทรัพย์สินโดยถือปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

๑. การจัดทำโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรอยู่ภายใต้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินให้ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สินนั้น

๒. ความเป็นไปได้ของโครงการ ความคุ้มค่า รูปแบบการดำเนินการของโครงการ สรรวจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน

๓. ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการดำเนินการตามโครงการ

๓.๑ สถานที่ดำเนินการตามโครงการ กรณีที่ดินเป็นของเอกชน ควรจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการ หรือ กรณีสถานที่เป็นที่สาธารณะ ที่ราชพัสดุ ที่ของกรมศิลปากร ที่ของส่วนราชการ หรืออื่น ๆ ต้องมีหลักฐานได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการหรือเจ้าของสถานที่ที่เกี่ยวข้องก่อน

/๓.๒ การสำรวจ.....

๓.๒ การสำรวจออกแบบก่อสร้าง ให้พิจารณาถึงรูปแบบ ระบบสาธารณูปโภค ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์ และให้พร้อมใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินได้ทันทีหลังจากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

๓.๓ สำหรับโครงการที่ใช้แบบมาตรฐานให้ตรวจสอบรูปแบบรายการกับสภาพพื้นที่จริงที่จะดำเนินการก่อสร้าง ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ หากต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หรือมีการเพิ่มเติมรูปแบบรายการให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขโดยด่วน และหากจังหวัดตรวจสอบพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในโครงการใดไปแล้วไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ได้ดำเนินการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูญเสียโอกาสที่จะนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดจะพิจารณาดำเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ตามควรแก่กรณี

อนึ่ง จังหวัดขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการจัดส่งรายงานตามหนังสือที่อ้างถึง จากภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็น ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการติดตามผลการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมาน แสงสะอาด)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร.๐-๗๕๖๑-๑๕๑๐